

HLV Troussier thức tỉnh các tuyển thủ Việt Nam

(PLO)- Những đợt tuyển quân không cần cầu thủ có tiếng tăm, tên tuổi và công thân của HLV Troussier đã tạo ra một bầu không khí cạnh tranh âm thầm đầy tích cực.

Có đến 50 cầu thủ nằm trong danh sách sơ bộ của HLV Philippe Troussier nhưng để lọt vào thành phần chính thức chơi vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu tháng sau ở Qatar là không đơn giản. Ông thầy người Pháp đã trở về quê nghỉ ngơi và đón Giáng sinh cùng gia đình đến giờ chót mới công bố 23 gương mặt tốt nhất cho chiến dịch châu Á.

Những chân sút hồi sinh

Khi đá hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 hồi tháng 11, ông Troussier rất hài lòng vì bảy tiền đạo không nổi sừng ở V-League và giải hạng Nhất. Trận thắng ở sân khách Philippines 2-0, cặp tiền đạo Văn Toàn - Đình Bắc đã khai hỏa nhưng tiếc là tuyển Việt Nam (VN) lại thua Iraq 0-1 trên sân Mỹ Đình.



Tiến Linh trở lại và lợi hại như xưa. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đáng chú ý, HLV Troussier đang tạo ra nhiều sự cạnh tranh lành mạnh ở đội tuyển quốc gia khi ông cho biết việc không sử dụng cầu thủ có tên tuổi mà thiếu cố gắng hoặc chưa phù hợp và ông thực hiện rõ điều mình nói. Nhiều gương mặt chủ chốt cũ không có suất lên tuyển hay phải ngồi ngoài cho hơn nửa đội hình trẻ thường xuyên ra sân.

Chiến dịch “bàn tay sắt” của ông thầy người Pháp đã phần nào mang lại sinh khí mới cho các giải vô địch quốc gia. Hơn nửa tháng qua, những chân sút đội tuyển đã lên tiếng tự khẳng định lại mình.

Tiến Linh đã ghi một bàn ở Cúp Quốc gia, hai bàn ở V-League, bằng với con số bàn thắng cả mùa trước của anh. Tiền đạo của B. Bình Dương có lúc phải ngồi ngoài để nhường chỗ cho đàn em, nay đã chơi đủ 90 phút với chiếc băng đội trưởng và bàn thắng quyết định mới nhất giúp đội nhà đánh bại Nam Định 3-2 và nhảy lên đỉnh bảng V-League. Văn Toàn và Đình Bắc cũng có bàn thắng cho riêng mình. Tuấn Hải ghi dấu ấn trên cả đấu trường quốc tế lẫn trong nước. Quang Hải có dấu hiệu hồi sinh với hai

bàn thắng, hay các cựu tuyển thủ nỗ lực làm mới mình như Hồng Duy, Hồ Tấn Tài, Minh Vương... mong lọt vào mắt xanh của ông thầy người Pháp. Sự cứng rắn và không thiên vị của HLV Troussier rõ ràng đã thức tỉnh cầu thủ rất nhiều để không sớm trở thành người thừa trên tuyển.

Ít nhất phải đánh bại Indonesia ở sân chơi Asian Cup

Các tuyển thủ quốc gia từng góp mặt ở hai trận vòng loại thứ hai cúp thế giới 2026 hầu hết chơi ổn định trong màu áo CLB của mình là tín hiệu vui cho HLV Troussier, đặc biệt khi những chân sút biết ghi bàn. Ông thầy người Pháp từ nền tảng này sẽ chọn lựa đội hình thoải mái hơn cho những cái đích lớn trong tương lai.

Trước mắt, HLV Troussier thừa hiểu đội tuyển Việt Nam (VN) phải đạt mục tiêu lọt vào vòng knock out Asian Cup 2023 ở một bảng đấu xương xẩu. Nếu như đương kim á quân Nhật Bản nắm chắc một vé đi tiếp, Iraq có nhiều khả năng nhì bảng thì thầy trò HLV Troussier sẽ nhắm đến cơ hội khả dĩ, nhất là đánh bại Indonesia.

Cần biết đội tuyển VN cũng nằm chung bảng với Indonesia và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 nên việc HLV Troussier không muốn là người đến sau sẽ tạo đà tâm lý rất thuận lợi cho những cuộc tái đấu.

Trong khi đó, Indonesia cũng có mục tiêu tương tự qua mặt tuyển VN để mong trở thành một trong bốn đội thứ ba của bảng nhận vé vượt vào vòng loại trực tiếp. Khác với ông Troussier, đồng nghiệp Shin Tae-yong cổ vũ mạnh mẽ chiến dịch nhập tịch ngoại binh giúp đội tuyển Indonesia mạnh hơn với cả đội hình có gốc gác nước ngoài. Ông thầy người Hàn Quốc sau thành công đưa các học trò Indonesia chơi một vòng chung kết Asian Cup sau 17 năm còn rất khao khát ghi dấu ấn cho khả năng tái ký hợp đồng mới.

Vấn đề của Indonesia ở cấp đội tuyển trong suốt vài năm qua toàn thua VN và khi các cầu thủ được thức tỉnh, tự lực nâng cấp mình tại V-League, cơ hội cho thầy trò HLV Troussier tại Asian Cup không nhỏ.

Lo cho các cựu binh

Trung vệ Quế Ngọc Hải bị tái phát chấn thương có thể vắng mặt trong đợt hội quân ngày 28-12, sau vòng 8 V-League. Cầu thủ của B. Bình Dương không may gặp chấn thương ở chuyến du đấu Hàn Quốc và từng bị thay ra trong trận tuyển VN thua Iraq 0-1. Mối lo khác của HLV Troussier là tiền vệ Hùng Dũng, Văn Quyết có dấu hiệu sa sút so với chính mình, hay Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng cũng không có phong độ cao, thủ môn Văn Lâm có nhiều pha bóng chệch choạc.

TT

Nguồn: <https://v9bet.group/>